

# สมุนไพรรักษาโรคริดสีดวงทวาร ตามศาสตร์แพทย์

## แผนจีน



อาการร้อนใน มีกลิ่นปาก เป็นได้กับทุกคน ซึ่งตามศาสตร์แพทย์แผนจีน เกิดจากกระเพาะอาหารและลำไส้มีไฟ ทำให้ท้องผูก ขับถ่ายมีเลือดออก หากไม่รักษาจะเกิดเป็นริดสีดวงได้

หมอหยาง เป่ย์เชิน คณาเวชคลินิก กล่าวว่า อาการท้องผูกจะต้องออกแรงเบ่งมาก ทำให้เผาผลาญเจ็ทซี่ เสียชีวะสมบริเวณลำไส้ ทำให้หลอดเลือดบริเวณทวารหนักเสื่อมลง และเกิดเป็นติ่งเนื้อ มีอาการท้องเสียถ่ายอุจจาระบ่อยๆ คือ เจ็ทซี่จะถูกทำลายจนพว่อง เส้นเลือดอุดตัน เส้นลมปราณสลับไขว้กันเกิดเป็นติ่งเนื้อ ทานเผ็ด ดื่มเหล้ามากเกินไป ทำให้เกิดความชื้น และความชื้นสะสมจับตัวเป็นปมปมบริเวณลำไส้ใหญ่ ทำให้เส้นเลือดอุดตันเกิดเป็นติ่งเนื้อ ทั้งนี้ ถ้ามีอาการปวดเบ่ง เจ็บขณะขับถ่ายอุจจาระ และมีเลือดแดงสดออกจากทวารหนัก มีอาการคัน ปวดแสบ ปวดร้อน เจ็บปวดตรงบริเวณติ่งเนื้อจากการอักเสบ และมีติ่งเนื้อนุ่มๆ ยื่นออกจากทวารหนัก ต้องรักษา

รวมทั้ง โรคริดสีดวงทวารต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน อาทิ รถที่มีอากาศร้อนขึ้นขับทันทีจะเป็นอันตรายต่อซี่ หรือขับรถนานๆ ร่างกายขาดการเคลื่อนไหว จะส่งผลเสียต่อลำไส้ หรือนั่งทำงานเป็นเวลานาน นั่งเล่นเกมส์ ร่างกายสะสมทั้งความร้อน และความเครียด ทำให้เกิดอาการร้อนใน

สำหรับสมุนไพร ในการรักษาโรคริดสีดวงทวาร ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน มีหลายชนิด อาทิ อั้งเปะ มีสรรพคุณขับร้อนชื้นที่เขี่ยเจียว ระบายความร้อนขับชื้น ขับไฟกำจัดไอร้อนภายใน แก้กษิ รักษาฝี, ดันเซียม มีสรรพคุณช่วยสลายเลือดอุดตัน เป็นลิม ระวังปวด ยุบฝีบวม, อั้งจิม มีสรรพคุณ ระบายความร้อน ขับไฟ แก้กษิในซางเจียว แก้อาการปากแห้ง ปากมีกลิ่น ปากขม, ตัวอั้ง มีสรรพคุณ ชะล้างสิ่งอุดตันในลำไส้ ขับของเสีย แก้กษิท้องผูก ขับพิษร้อนออกทางอุจจาระ, จี้ชิก มีสรรพคุณ ทำให้ชีหมุนเวียนสลายก้อนคั่งกำจัดเนื้องอก ละลายเสมหะ ขจัดอาหารไม่ย่อย, แซตตี้ เป็นยาสำคัญในการระบายความร้อน มีสรรพคุณทำให้เลือดเย็น บำรุงหยิน ทำให้ชุ่มชื้น, อั้งโน้ย มีสรรพคุณช่วยรักษาอาการร้อนใน ลิ่นซันจูด ๆ สีแดง จากความเครียด มีไฟสะสม, เก่าผก มีสรรพคุณปรับชีลง ช่วยการขับถ่าย ปรับการไหลเวียนชีให้จิงเจียวสบาย ขจัดอาหารไม่ย่อยที่เป็นสาเหตุการอุดตัน, ตีอู๋ มีสรรพคุณ ระบายพิษร้อน อีกทั้งทำให้เลือดเย็น ห้ามเลือด เหมาะสำหรับการรักษาเขี่ยเจียวที่ถ่ายเป็นเลือด ริดสีดวงทวารมีเลือดออก

ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณาเวชคลินิก โทร 02-6370177 หรือ 086-3785332